



ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

ตามที่กรมป่าไม้ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้ดำเนินการนำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักการอนุญาต ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศกรมป่าไม้ดังกล่าว มีสิทธิเข้ารับการประเมินและมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินฯ ยื่นใบสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาของการยื่นใบสมัครแล้ว มีผู้มาแสดงความจำนงสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ จำนวน ๓ ราย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัว ในบัญชีเดิม	ลำดับที่สอบ ได้บัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๑	๒๐๘๐๐๐๖	๖๘	นายสมุทร จินดาศรี	
๐๒	๒๐๘๐๐๖๓	๖๗	นายอนิรุต พลฤทธิ์	
๐๓	๒๐๘๐๐๕๕	๖๙	นายปวีวัฒน์ชัย พรหมเมศร	

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

วัน	เวลา	สถานที่สอบ
วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓	เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ผู้สมัครรายงานตัว เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มสอบสัมภาษณ์	ห้องประชุมคลินิกป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ชั้น ๑ อาคารสุรัสวดี กรมป่าไม้

ค) ประกาศ...

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ <http://forprod.forest.go.th/forprod/default.php>

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ คือ ผู้สมัครต้องมาให้ทันตามกำหนดที่ประกาศ และจะเข้าห้องสอบเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อเมื่อกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบเรียกชื่อให้เข้ารับการประเมิน ผู้สมัครที่มาไม่ทันหรือไม่อยู่ในขณะที่เจ้าหน้าที่เรียกชื่อสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินไม่ว่ากรณีใด ๆ และจะถือว่าเป็นผู้ขาดสอบ และเมื่อผู้สมัครถูกเรียกชื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อและรับใบสมัครเข้ารับการประเมินจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสุชาติ กัลยาวงศา)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้